

11 มิถุนายน 2561 – KTIS ระบุแนวโน้มปี 61 โตดีขึ้นจากปีก่อน จากรับรัยรายได้ไฟฟ้าเต็มปี บวกธุรกิจเยื่อกระดาษขยายตัวดี

กรุงเทพฯ - 11 มิ.ย. - บิสิเนสวีส

- KTIS คาด Q2/61 เติบโตได้ดีขึ้นจาก Q1/61 ตามผลผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องโต
- KTIS ระบุแนวโน้มปี 61 โตดีขึ้นจากปีก่อน จากรับรัยรายได้ไฟฟ้าเต็มปี บวกธุรกิจเยื่อกระดาษขยายตัวดี

*นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ ใน Q2/61 ปรับดีขึ้นจาก Q1/61 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 4,157 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการผลิตอ้อยสูงเป็นประวัติการณ์ โดยการปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 บริษัทมีอ้อยเข้าหีบ 11.6 ล้านตัน สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ 11.8 ล้านกระสอบ จากปีก่อน 9.4 ล้านกระสอบ เพิ่มขึ้น 82.5% ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำตาลออกขายได้มากขึ้น แต่ก็ยอมรับว่ามีแรงกดดันด้านราคาให้ลดลงด้วย ซึ่งภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นในตลาดโลกด้วย

อย่างไรก็ดี การที่ราคาอ้อยต่ำลงก็ช่วยต้นทุนการบริหารจัดการลดลงด้วย ขณะเดียวกันปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยให้มีปริมาณวัตถุดิบจากอ้อยเพิ่มสามารถนำไปใช้สร้างมูลค่าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล จากชานอ้อยและใบอ้อย รวมทั้งนำไปผลิตเยื่อกระดาษที่กำลังขยายตัวได้ดีเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจเอทานอลคงไม่ตึง เนื่องจากราคาขายไม่ดีเพราะตลาดสต็อกเอทานอลไว้ค่อนข้างมาก ส่งผลต่อทิศทางราคา

"ปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีวัตถุดิบจากอ้อยที่เหลือใช้จากการผลิตน้ำตาลป้อนให้กับโรงงานต่างๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งปีนี้มีรายได้จากการขายไฟฟ้า Q1/61 รวม 449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.5% YoY ที่เคยมีรายได้ 246 ล้านบาท และจากปริมาณอ้อยที่สูงส่งผลให้แนวโน้มรายได้ใน Q2/61 และในปี 61 ปรับดีขึ้น ทั้งรายได้จากการขายน้ำตาลก็สูงขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นพระเอกในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีปริมาณไฟฟ้าขายได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธ.ค. บวกกับเราสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเต็มปี ขณะที่ธุรกิจเยื่อกระดาษก็เติบโตดีขึ้น เพราะราคาเยื่อกระดาษส่งออกก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วย" เขากล่าว

เขากล่าวว่า สำหรับการลงทุนโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ (Biocomplex) ที่จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่า น่าจะได้รับคำตอบในการอนุมัติโครงการจากรัฐบาลได้ในเร็วๆ นี้ เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงวันที่ 11-12 มิ.ย.นี้ มีคณะทำงานและคณะรัฐมนตรีสนใจเข้าไปแหวะดูงานใน โครงการการหลายคณะ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนใหม่เพิ่มเติม มีเพียงงบประมาณการลงทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเล็กน้อย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตตามปกติเท่านั้น

เขากล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวต้องติดตามดูด้วยว่าจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้เก็บภาษีตามความหวาน จะส่งผลให้ธุรกิจที่ใช้ความหวานพยายามปรับลดความหวานจนทำให้ปริมาณการใช้น้ำตาลสำหรับ ตลาดในประเทศลดลงหรือไม่ จากปกติการผลิตในตลาดรวมประมาณ 14 ล้านตันทั่วประเทศ ก็ใช้บริโภคในประเทศเพียง 3 ล้านตันเท่านั้น ส่วนที่เหลือหรือประมาณ 70% จะส่งออก สำหรับปีการผลิตปี 60/ 61 สัดส่วนรายได้หลักๆ ของบริษัทยังมาจากน้ำตาล 60% ส่วนที่เหลือ 40% มาจากธุรกิจอื่น ซึ่งบริษัทจะปรับ ไปเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบเพื่อเพิ่มรายได้อื่นให้มากขึ้นต่อเนื่อง - จบ -

(โดย พรสวรรค์ นันทะ รายงานและเรียบเรียง ; Pornsawan.n@bisnews.com)

(โทร.02-234-6234 ต่อ 356, Helpdesk Office 02-234-6233 ; อีเมล:editorial@bisnews.com)